



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณะบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อให้การสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นอกนั้นคงเดิม ดังนี้

กำหนดการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ / เดือน / พ.ศ.	เดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
๓๐ มกราคม ๒๕๕๗	<ul style="list-style-type: none">- เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัวต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา- เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดลำดับผู้แสดงวิสัยทัศน์- เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนานาคณะฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคม ในรูปของ Power Point เวลาไม่เกินคนละ ๔๕ นาที พร้อมเอกสาร Power Point จำนวน ๖ ชุด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน ๑๕ นาที ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	<ul style="list-style-type: none">- เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัวต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา- เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดลำดับผู้แสดงวิสัยทัศน์- เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนานาคณะฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคม ในรูปของ Power Point เวลาไม่เกินคนละ ๔๕ นาที พร้อมเอกสาร Power Point จำนวน ๖ ชุด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน ๑๕ นาที ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ

จะพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวนหนึ่งคน เพื่อเสนอสมามหาวิทยาลัยฯ	จะพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวนหนึ่งคน เพื่อเสนอสมามหาวิทยาลัยฯ
--	--

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย